



เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลคนหนึ่งกล่าวว่า รัฐมนตรีอาหารอาจผลักดันการส่งออกน้ำตาลอย่างน้อย 2 ล้านตัน ภายในเดือนธันวาคม เพื่อมั่นใจว่าโรงงานน้ำตาลจะจ่ายค่าอ้อยตรงเวลาให้แก่ชาวไร่ และกล่าวเสริมว่า การส่งออกน้ำตาลในฤดูการผลิตหน้า 2 ล้านตัน รัฐบาลกลางควรประกาศส่งออกภายในเดือนธันวาคม และอุตสาหกรรมจะต้องมีความเห็นชัดเจนในเรื่องผลผลิต และโต้แย้งอย่างหนักสำหรับการส่งออกมากขึ้นในเดือนเมษายน-มีนาคม

อินเดียได้ส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 1.6-1.7 ล้านตัน จากจำนวนทั้งสิ้น 2.6 ล้านตันที่อนุญาตให้ส่งออกในปีการผลิตปัจจุบันซึ่งสิ้นสุด ณ เดือนกันยายนนี้ รัฐบาลได้อนุญาตส่งออกน้ำตาล 1.5 ล้านตัน ภายใต้ OGL 3 งวด และ 1.1 ล้านตันภายใต้ ALS สำหรับปีการผลิตปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การส่งออกงวดสุดท้ายจะทะลักไปถึงปีการผลิตหน้า

## จีน

การค้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดต้าเหลียนและเจิ้งโจว ลดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ส่งผลให้ราคาน้ำตาลลดลง 2 วันติดต่อกัน การซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าในตลาดเจิ้งโจวลดลง โดยสัญญาส่งมอบเดือนมกราคมลดลงที่ 1.94% เหลือ 7,164 หยวน/ตัน (30.72 บาท/กก.)

รัฐบาลจะเพิ่มการควบคุมในตลาดน้ำตาลในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่มีความต้องการน้ำตาลสูงสุด ราคาน้ำตาลจะลดลงและอาจแตะจุดต่ำครั้งก่อนที่ 7,075 หยวน/ตัน (30.42 บาท/กก.) ขณะเดียวกันปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าจะมีผลต่อราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า ราคาน้ำตาลในตลาดเจิ้งโจวอยู่เหนือ 7,000 หยวน/ตัน (30.10 บาท) ไปจนกว่าน้ำตาลใหม่จะเข้าสู่ตลาด

## เคนยา

เจ้าของกิจการโรงแรมในเมือง Coast ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้เปิดตลาดและอนุญาตการนำเข้าน้ำตาล และกล่าวว่า การขาดแคลนน้ำตาลได้เริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมที่น้ำตาลในราคาเกินกว่าที่จะรักษาการบริโภคให้กับลูกค้าได้ตามปกติ ประธานสมาคมโรงแรมและบริการกล่าวว่า รัฐบาลควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่ออนุญาตให้นักธุรกิจนำเข้าน้ำตาลมากขึ้นเพื่อทำให้อัตราค่าน้ำตาลลดลง

Kenya Sugar Board กล่าวว่า ผู้ค้าได้กักน้ำตาลทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น และปัญหายังมีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีการนำเข้าเพื่อเติมเต็มผลผลิตในประเทศ จากน้ำตาลนำเข้าจำนวน 340,000 ตัน มีการนำเข้าตั้งแต่เดือนมีนาคมเพียง 10,000 ตัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำส่วนใหญ่ไม่มีน้ำตาลบนชั้นวางของ และซูเปอร์มาร์เก็ต 2-3 แห่งขึ้นราคาน้ำตาลบรรจุถุง 2 กก. เป็น 280 ชิลลิง จาก 198 ชิลลิง ของปี

